

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพินิจ สุดสน	ประธานสภา	
๒	นายสันติ ทิพย์ฤชา	รองประธานสภา	
๓	นางกัลยา โกวาปี	สท.เขต ๑	
๔	นางสาวโสพนันท์ สีหามนต์	สท.เขต ๑	
๕	นางสาวลักษณ บัญมาโค	สท.เขต ๑	
๖	นางสาวราตรี กอหาญ	สท.เขต ๑	
๗	นายสังวาลย์ ประเสริฐสังข์	สท.เขต ๒	
๘	นายศพนธ์ อนุมาตย์	สท.เขต ๒	
๙	นางนวลละออง ประเสริฐสังข์	สท.เขต ๒	
๑๐	นายจกมล บุตรพรม	สท.เขต ๒	
๑๑	นายนิรันดร์ เพ็ชรไทย	สท.เขต ๒	
๑๒	นางวารภรณ์ ปัญญาณี	สท.เขต ๒/ เลขานุการ	

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสวน ศรีระชัย	นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง	
๒	นายประมวล มหาสมิทธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง	
๓	นายกุลเดช สุทธิประภา	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง	
๔	นายดุสิต สุทธาวา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	
๕	นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที	เลขานุการนายก	
๖	นางณภัชนันท์ โพธิ์เปี้ยศรี	ปลัดเทศบาลฯ	
๗	จ.อ.สุรเชษฐ์ ป้องสีดา	รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง	
๘	นายบดินทร์ อุบลเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	
๑๐	นายประสพชัย พันระไชย	นิติกร	
๑๑	นางชีวาพร เนืองทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๑	นางสาวจิราภรณ์ บุญพิทักษ์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ ปัญญาณี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง กล่าวเชิญ นายพินิจ สุตสน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อจากนั้นขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้ดำเนินการเปิดการประชุมสภาเทศบาลและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายพินิจ สุตสน
ประธานสภาฯ

-สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ด้วย สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้รับรายงานผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของเทศบาลตำบลในการบริหารและกิจการสาธารณ อาศัยอำนาจตาม ความ ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล หนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ณ บัดนี้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑
นายพินิจ สุตสน
ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-กระผมขอดำเนินการตามวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบประธานไม่มีครับ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายพินิจ สุตสน
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-กระผมขอดำเนินการตามวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ทั้งนี้เอกสารรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เลขฯ ได้แนบเอกสารดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ท่านได้ไตร่ตรองก่อนหน้าแล้ว มีท่านใดสงสัยหรือต้องการซักถามเพิ่มเติมอีก หรือไม่ครับ

นางสาวราตรี กอหาญ
สท.เขต ๑

-เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ ดิฉัน นางสาวราตรี กอหาญ สท.เขต ๑ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ที่ ๗ เรื่องค่าเช่าบ้าน โดยค่าเช่าบ้านผู้มีสิทธิ์ได้ค่าเช่าบ้านได้แก่ข้าราชการ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการโดยค่าเช่าบ้าน โดยให้ตามฐานเงินเดือนข้าราชการ ข้อมูลข้าราชการที่รับค่าเช่าบ้านมีจำนวนที่ท่านคะ จำนวนไม่ตรงกันกับเทศบัญญัติคะ อยากให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องคะ

นายสันติ ทิพย์ฤๅชา
รองประธานสภาฯ

-เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหารฯ กระผมนายสันติ ทิพย์ฤๅชา รองประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ท่านนายกฯ นายสวน ศรีระชัย ได้แถลงงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ รวมรายจ่ายงบประมาณยอดไม่ตรงกันครับ

นายพินิจ สุตสน
ประธานสภาฯ

-ครับจากที่ท่าน นางสาวราตรี กอหาญ และท่านนายสันติ ทิพย์ฤๅชา ขอเชิญ ท่านปลัดฯชี้แจงครับ

นางณภัชฉันทน์ โพธิ์เปี้ยศรี
ปลัดฯ

-เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหารฯ ดิฉันนางณภัชฉันทน์ โพธิ์เปี้ยศรี ปลัดเทศบาล เรื่องค่าเช่าบ้านโดยค่าเช่าบ้านผู้ที่มีสิทธิ์ได้ค่าเช่าบ้านได้แก่ข้าราชการมีทั้งหมด ๗ ท่านค่ะ สำนักปลัด ๕ ท่าน กองคลัง ๑ ท่าน กองช่าง ๑ ท่านค่ะ จะให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องค่ะ และเรื่องยอดรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องจากเราได้แก้ไขข้อมูลหลายครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่แก้ไขข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จะให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องค่ะ

นายพินิจ สุตสน
ประธานสภาฯ

-ครับขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะครับ

เจ้าหน้าที่กรรายงาน

-รับทราบค่ะ

การประชุมฯ

นายพินิจ สุตสน

-มีท่านใดสงสัยหรือต้องการซักถามเพิ่มเติมอีก หรือไม่ครับหากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุมฯ

มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ครั้งที่แล้ว ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

นายพินิจ สุตสน

-กระผมขอดำเนินการตามวาระการประชุมต่อไปวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ มีสมาชิกสภาหรือท่านบริหารจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ประธานสภาฯ

-ไม่มี-

ที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายพินิจ สุตสน

๔.๑ เรื่องการสนับสนุนให้เทศบาลตำบลอุ้มเม้า ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า

ประธานสภาฯ

-ครับสำหรับข้อ ๔.๑ ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดครับ

นายสวน ศรีระชัย

-เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านครับ สำหรับการสนับสนุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลตำบลอุ้มเม้า อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลอุ้มเม้าอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

นายกเทศมนตรีฯ

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันให้มีการจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีชื่อว่า "โครงการบริหารและขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลตำบลอู่เม้า" โดยมีรายละเอียดข้อตกลงดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลอู่เม้า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดร้อยเอ็ด มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์ในรูปของพลังงานไฟฟ้า
๒. ระยะเวลาดำเนินการ การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลอู่เม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า ตำบลอู่เม้า ให้มี ระยะเวลา ๒๕ ปี และจะมีการทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทุกๆปี
๓. แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลอู่เม้า เป็นผู้กำหนดทิศทางและจัดทำแผนการดำเนินงานตาม โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน ไฟฟ้า เทศบาลตำบลอู่เม้า โดยนำข้อมูลและสภาพปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ทั้งนี้ขั้นตอนการดำเนินโครงการจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ มท ๐๘๑๐.๕/๒๖๒๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการร่วมทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ /๒๕๖๐ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ขอบข่ายและกิจกรรมความร่วมมือ การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลอู่เม้า ตามโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน ไฟฟ้า เทศบาลตำบลอู่เม้า มีขอบข่ายและกิจกรรมความร่วมมือของสมาชิกดังนี้
 - ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลตำบลอู่เม้า
 - ๔.๒ รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลตำบลอู่เม้า ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
 - ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง
 - ๔.๔ นำขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบมากำจัดในโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลตำบลอู่เม้า

๔.๕ คำนึงถึงความจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะที่สามารถจัดทำร่วมกันได้ โดยต้องไม่ดำเนินกิจกรรมที่ได้ทำการตกลงร่วมกันแล้วไปดำเนินการเอง เว้นแต่กิจกรรมนั้นได้ดำเนินการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่แล้ว และมีความสามารถในการบริหารจัดการคุ้มค่าและมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากกว่าการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะด้านการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน

๕. ขอบเขตของพื้นที่ให้บริการ

ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกตามบันทึกข้อตกลงนี้

๖. เงื่อนไขและค่าบริหารจัดการงบประมาณ

๖.๑ การก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลตำบลอู่เม่า ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% และเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

๖.๒ ให้สมาชิกตั้งงบประมาณรายจ่ายค่ากำจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง โดยมีอัตราค่ากำจัด ๕๕๐ บาทต่อตัน และจะมีการทบทวนอัตราค่ากำจัดทุกๆ ๓ ปี ขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจและต้นทุน การบริหารจัดการและการตั้งงบประมาณหรือการเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๗. การขอแก้ไขบันทึกข้อตกลง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกอาจขอแก้ไขข้อตกลงได้ ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้นไปแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี เว้นแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนาารมณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกในการจัดทำบริการสาธารณะ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลตำบลอู่เม่า จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและสำเนาให้แต่ละองค์กรถือไว้องค์กรละ ๑ ฉบับครับ

นายพินิจ สุตสน

ประธานสภาฯ

นายสันติ ทิพย์ฤชา

รองประธานสภาฯ

นายพินิจ สุตสน

ประธานสภาฯ

-ครับจากที่ท่านนายกฯได้อธิบายรายละเอียดโครงการฯต่อที่ประชุมทราบ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ

-กระผมเห็นด้วยกับการสนับสนุนให้เทศบาลตำบลอู่เม่า ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพราะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตำบลหนองหลวงครับ

-ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาสนับสนุนให้เทศบาลตำบลอู่เม่า ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าจากสภาฯ ครับ

มติที่ประชุมฯ

เห็นชอบ	จำนวน	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

นายพินิจ สุตสน
ประธานสภาฯ

๔.๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ วาระที่ ๒ แปรญัตติ

วาระที่ ๒ แปรญัตติ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขจนถึงปัจจุบัน) วาระที่ ๒ การแปรญัตติ

ข้อ ๔๔ ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะ
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศ
บัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติสภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคที่ ๑
บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศ
บัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายชื่อ
และเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกันกับการเสนอญัตติ เสนอคำ
แปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบแนบ ท้ายระเบียบนี้ เมื่อที่ประชุมมติรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติแล้ว ประธานสภาจะส่งร่างเทศบัญญัติให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และที่ประชุมต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติตามที่สภากำหนด ผู้บริหารหรือสมาชิกเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมใน
ร่างให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรเป็นรายชื่อและเสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาแปรญัตติ
ได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานการประชุมและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภา

การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะกระทำได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และจะมีสมาชิก
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นมาใหม่ หรือ
เพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย
เว้นแต่จะได้รับความรับรองจากนายกเทศมนตรี หรือคำแปรญัตตินั้น
นายกเทศมนตรีเป็นผู้แปรญัตติ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงิน
ซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้

๒. รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๗ ท่าน เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลับกรอกร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งฉบับโดยละเอียดและกำหนดให้พิจารณาคำแปรญัตติของสมาชิกและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ยื่นแปรไว้ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาตรวจสอบตัวเลขและอักษรภายในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีข้อใดพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ตกแต่อย่างใด มีสมาชิกได้ยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๙๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ที่ลงลายมือชื่อกรรมการไว้เป็นหลักฐาน ร่างรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ได้ยื่นต่อประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงพิจารณา แล้วจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เพื่อพิจารณาคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ในวันนี้

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ สืบเนื่องจากที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้จัดส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ซึ่งได้ดำเนินการประชุม ก่อนที่คณะกรรมการแปรญัตติจะได้เสนอร่างฉบับเดิม และร่างฉบับใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ และคณะกรรมการแปรญัตติจะต้องรายงานต่อที่ประชุมสภาว่ามีการแปรญัตติในข้อใดบ้างตามลำดับรายการและที่ประชุมมีมติความ คิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญคณะกรรมการได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ

นายสันติ ทิพย์ฤชา
ประธานคณะกรรมการ
การแปรญัตติ

-เรียนประธานสภา กระผมนายสันติ ทิพย์ฤชา ในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มอบหมายในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้พิจารณาตรวจสอบตัวเลขและอักษร ทั้งฉบับโดยละเอียด ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น คณะกรรมการแปรได้พิจารณาเริ่มต้นตั้งแต่หน้าที่ ๑ จนถึงหน้าสุดท้ายของร่างงบประมาณ ได้มีสมาชิกได้ยื่นแปรปรับลดขอลดรายจ่ายในสำนักปลัด หน้าที่ ๑๖ งบดำเนินการค่าตอบแทน และ หน้าที่ ๒๖ สำนักปลัดค่าวัสดุสำนักงาน และ หน้าที่ ๒๘ งานบ้านงานครัว หน้าที่ ๓๐ สำนักปลัดวัสดุการเกษตร หน้าที่ ๓๓

สำนักปลัดครุภัณฑ์ หน้าที่ ๕๐ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุดหนุน ส่วนราชการ หน้า ๕๙ สำนักงานสาธารณสุข ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน้า ๕๙ เหมือนกันค่าใช้จ่ายการเกิดโรคอุบัติใหม่ หน้า ๖๗ กองช่างบำรุงรักษาซ่อมแซม จำนวน ๑๑ ข้อ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินมีมติเห็นชอบตามสมาชิกที่ขอเสนอคำแปรขอลดรายจ่ายหรือขอลดจำนวนเงินก็ตาม คณะกรรมการแปรให้การสงวนความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งสมควร เนื่องจากงบประมาณในส่วนที่ขอปรับลดนั้นประชาชนไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจึงมีมติเห็นชอบตามสมาชิกเสนอคำแปรขอลดรายจ่ายหรือลดจำนวนเงินตามที่สมาชิกเสนอมาการสงวนคำแปรญัตติของคณะกรรมการ

หน้า ๑๖ งบดำเนินงานค่าตอบแทน ที่ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบดำเนินงานค่าตอบแทนที่ตั้งไว้นั้นมากเกินไป ผมจึงมองเห็นโครงการอื่นที่ยังขาดค่าใช้จ่ายจึงขอปรับลด ๑๕,๐๐๐ บาท ในส่วนที่ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาทปรับลดลง ๑๕,๐๐๐ บาท ให้คงไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท ขอเสนอท่านประธานและคณะกรรมการแปรรูปที่ดินให้พิจารณา ตามที่ท่านนิรันดร์ เพ็ชรไทย เสนอแปรตามเอกสารแล้วนั้น มีท่าน กัลยา โกวาปี อภิปรายเห็นชอบตามผู้ที่เสนอแปรมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

หน้า ๒๖ สำนักปลัดคำวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำนักงาน ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ทนทาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นและตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด ๕๐,๐๐๐ บาท คงไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หลักการและเหตุผล เนื่องจากยังมีโครงการที่พี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงอยากเอาไปพัฒนาสู่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป ตามที่ท่านสังวาลย์ ประเสริฐสังข์ เสนอแปรตามเอกสารแล้วนั้น มีท่านลักษณะ บัญมาโค อภิปรายเห็นชอบตามผู้เสนอแปรมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

หน้า ๒๘ เรื่องวัสดุงานบ้านงานครัวที่ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท แผนงานงบกลางเพื่อซื้อเครื่องครัวเช่นหม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิวเป็นต้น ดิฉันขอปรับลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท หลักการและเหตุผล ดิฉันเห็นว่าวัสดุงานบ้านงานครัวมันมีอยู่แล้วที่ตั้งไว้ทุกกองดิฉันเห็นว่ามันเยอะเกินไปจึงขอปรับลดตามที่ท่านกัลยา โกวาปี เสนอแปรตามเอกสารแล้วนั้น มีท่านราตรี กอหาญ อภิปรายเห็นชอบตามที่เสนอแปรมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

หน้า ๓๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุการเกษตรเช่น เคียว สปริงเกอร์ พันธ์ไม้ กระจกตันไม้ บัญสารอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ กากน้ำตาล สายยางสำหรับเครื่องสูบน้ำ สายยางสำหรับรดน้ำสนามหญ้าดินปลูกตันไม้ ฯลฯ ขอปรับลด ๑๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท หลักการและเหตุผลเนื่องจากประชาชนยังมีความจำเป็นต้องใช้ในโครงการอื่นๆตามที่ท่านลักษณะ บัญมาโค เสนอแปรตามเอกสารแล้วนั้น มีท่าน นิรันดร์ เพ็ชรไทย อภิปรายเห็นชอบตามผู้ที่แจ้งเสนอแปรมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

หน้าที่ ๓๓ สำนักปลัดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าเพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย และเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๐ CC พร้อมใบมีดตั้งไว้ ๒๘,๕๐๐ บาท ขอปรับลด ๑๖,๕๐๐ คงไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท หลักการและเหตุผลเนื่องจากผมว่าแพงเกินไปจึงขอปรับลด เพื่อเอาไปพัฒนาในส่วนอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไปตามที่ท่าน จงกล บุตรพรหม เสนอแปรตามเอกสารแล้วนั้นมีท่าน สว่างวัลย์ ประเสริฐสังข์ เห็นชอบตามผู้ที่เสนอแปรมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

หน้า ๓๘ งานบริหารงานคลัง จ้างเหมาจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ขอปรับลด ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท หลักการและเหตุผลน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับโครงการอื่นตามที่ท่าน ลักขณ์ บุญมาโค เสนอแปรตามเอกสารแล้วนั้นมีท่าน ยศพนธ์ อนุมาตย์ เห็นชอบตามผู้ที่เสนอแปรมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๓๒ สำนักปลัดหน้า งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายในการจัดซื้อเต้าอู่ ผู้บริหารที่ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด ๕,๐๐๐ คงไว้ ๑๕,๐๐๐ บาทขอปรับลดเพื่อนำไปใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไปคะตามที่ท่าน โสพันธ์ สีหามนต์ เสนอแปรตามเอกสารแล้วนั้นมีท่าน สันติ ทิพย์ฤชา อภิปรายเห็นชอบตามที่เสนอแปรมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

หน้า ๕๘ โครงการป้องกันควบคุมการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา แผนงานสาธารณสุข งบดำเนินงานที่ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด ๒๐,๐๐๐ บาท คงไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท หลักการและเหตุผลเนื่องจากการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาในปัจจุบันเริ่มเบาบางลงเพราะประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศยกเลิกโรคโควิด ออกจากโรคติดต่ออันตรายแล้วและยังมีในอีกหลายๆส่วนที่ยังขาดงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนต่อไปคะ

ตามที่ท่านราตรี กอหาญ เสนอแปรตามเอกสารแล้วนั้นมีท่านยศพนธ์ อนุมาตย์ อภิปรายเห็นชอบตามที่เสนอแปรมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

หน้า ๕๘ แผนงานสาธารณสุข งบดำเนินงานเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลด ๕,๐๐๐ บาทคงไว้ ๕,๐๐๐ บาท หลักการและเหตุผลซึ่งการเกิดโรคระบาดเราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้และอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้และปัญหาปากท้องของประชาชนยังมีอีกมากมาย จึงขอปรับลดเพื่อนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาในส่วนอื่นๆ ตามที่ท่านนวลละออง ประเสริฐสังข์ เสนอแปรตามเอกสารแล้วนั้นมีท่าน สันติ ทิพย์ฤชา อภิปรายเห็นชอบตามที่เสนอแปรมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

หน้าที่ ๖๗ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผมเห็นว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากไปครับผมจึงขอปรับลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือไว้

๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมมองเห็นว่ายังมีโครงการอื่นๆ ที่ยังขาดค่าใช้จ่ายตั้งหลายโครงการจึงขอปรับลดครั้งนี้ ผมจึงขอให้ประธานและกรรมการแปรญัตติพิจารณาปรับลด ครั้งนี้ตามที่ท่าน ยศพนธ์ อนุมาตย์ เสนอแปรตามเอกสาร แล้วนั้นมีท่านนิรันดร์ เพ็ชรไทย อภิปรายเห็นชอบตามผู้ที่เสนอแปรมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายกได้เสนอคำแปรญัตติเพิ่มรายจ่ายที่ทางสภาได้ปรับลด ทั้ง ๑๐ รายการเป็นเงินจำนวน ๒๕๑,๕๐๐บาท มาเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
กองคลัง หน้า ๔๑

๑.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีเดิม ๒๐,๐๐๐ บาทเพิ่ม ๑๘๐,๐๐๐บาท เป็นยอด ๒๐๐,๐๐๐บาท งานป้องกันหน้า ๔๖

๒. โครงการจัดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ เดิม ๓๐,๐๐๐ บาท เพิ่ม ๒๐,๐๐๐บาท เป็นยอด ๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานสาธารณสุขหน้า ๕๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า ๗๖

๓.โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลหนองหลวงเดิม ๓๐,๐๐๐ เพิ่ม๖๐,๐๐๐ บาท เป็นยอด ๙๐,๐๐๐บาท ครับ

นายพินิจ สุตสน
ประธานสภาฯ

-ครับสำหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๒ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๗ ท่าน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งฉบับโดยละเอียดและกำหนดให้พิจารณาคำแปรญัตติของสมาชิก และนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ยื่นแปรไว้ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาตรวจสอบตัวเลขและอักษรภายในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว -มีสมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครับ

นายพินิจ สุตสน
ประธานสภาฯ

(วาระที่ ๒ แปรญัตติ)

มติที่ประชุมฯ

เห็นชอบ	จำนวน	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

สมาชิกฯเห็นชอบญัตติที่เสนอ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๔.๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๓ ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

(วาระที่ ๓ ลงมติ)

นายพินิจ สุดสน
ประธานสภา

-ครับบัดนี้เราได้ดำเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะดำเนินการในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ (แก้ไขจนถึงปัจจุบัน)ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจำได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่

นายพินิจ สุดสน
ประธานสภา
ที่ประชุมฯ
มติที่ประชุมฯ
นายพินิจ สุดสน
ประธานสภา

-ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอสอบถามหรืออภิปรายในการพิจารณาร่างเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๓ ลงมติ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ อีกหรือไม่ครับ

-ไม่มี-

-ครับเมื่อที่ประชุมไม่มีข้ออภิปรายกระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครับ (วาระที่ ๓ ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ)

เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

สมาชิกเห็นชอบลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๕
นายพินิจ สุดสน
ประธานสภา
ที่ประชุมฯ
นายพินิจ สุดสน
ประธานสภา

-กระผมขอดำเนินการตามวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิก สภาหรือท่านบริหารจะอภิปรายหรือไม่ครับ

-ไม่มี-

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาหรือท่านบริหารจะอภิปรายเพิ่มเติมกระผมขอปิดการ ประชุมครับ

ปิดการประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางวราภรณ์ ปัญญาณี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง

ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นชอบรับรองการประชุมครั้งนี้

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงาน

นางสาวโสฬษณี สีหามนต์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงาน

นางนวลละออง ประเสริฐสังข์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายพินิจ สุดสน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง